

PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND



เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้มีการประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา โดยมี นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันอันส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันอันส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. กรณีการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในที่สาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันยังคงค่อนข้างซบเซาอยู่แต่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒. กรณีฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีการจัดกิจกรรมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่มาก

พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ตามที่คณะกรรมการวิสามัญ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูล

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล ตามที่คณะกรรมการวิสามัญ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ ได้มีการจัดทำข้อพิพาทนำเสนอต่อที่ประชุมในเบื้องต้น และที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีมติมอบหมายให้ นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ อนุกรรมการ และนายหทัย ชุณหปราณ อนุกรรมการ ช่วยจัดทำข้อสรุปและข้อพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาต่อไป

PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND

พิจารณารายงานการเดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “ก้าวทันสื่อ รู้เท่าทันดิจิทัล” และ “ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณารายงานการเดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “ก้าวทันสื่อ รู้เท่าทันดิจิทัล” และ “ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อรับทราบ



พิจารณาสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนากับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วชิราวุธวิทยาลัย

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาสรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ วชิราวุธวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อรับทราบ

PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะกรรมการการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการ
เกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND

พิจารณาเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ ถึงวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ ถึงวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานเพิ่มเติม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการเดินทางล่วงหน้าไปศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สำหรับพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ถึงวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย



พิจารณาแผนการดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลมีเดีย” และโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สื่อโซเชียล ภัยอันตราย และเส้นทางที่คุณต้องเลือก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลมีเดีย” และโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สื่อโซเชียล ภัยอันตราย และเส้นทางที่คุณต้องเลือก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ นายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์ อนุกรรมการพิจารณาจังหวัดที่จะเดินทางไปจัดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม

นัดประชุมครั้งต่อไป

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา